

Houston, 05/9/2008

Mến chào toàn thể gia đình 24,

Sáng nay khi thức dậy, bắt ngờ lại được nghe bản nhạc "Ngày vui qua mau" trên đài phát thanh làm tôi sực nhớ đến DH 35 năm ra khơi của chúng ta mới vừa tổ chức xong vài ngày, một thoáng bùi ngùi với ly cà phê trên tay rồi chợt nghĩ đến các bạn trong một vài ngày trước đây cũng với ly cà phê này, nhưng khoảng không gian và thời gian thì hoàn toàn cách biệt, chợt nghĩ đến Cà Phê Như Lan, Cà Phê Don thì vẫn còn đó, nhưng " ngày vui đã qua mau".

Quan 24,

Trước tiên, xin được đại diện BTC vùng Houston & Dallas cho ngày DH 35 Năm vừa qua. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn toàn thể Đại Gia Đình 24 ở tất cả mọi nơi đã nhiệt tình ủng hộ hết mình, và về tham dự thật đông đủ vào giờ phút chót. Điều đó đã làm cho BTC rất phấn khởi và đã cố gắng hết sức mình để chu toàn trách nhiệm đã được giao phó và duy nhất chỉ ước mong sao tất cả chúng ta đã có những giây phút vui tươi, thật thoải mái, rất hồn nhiên trở về lại những kỷ niệm của khoảng không gian, thời gian đã hơn 35 năm trôi qua ở miền thùy dương cát trắng mà chúng ta cứ ngỡ rằng (nó) đã chìm sâu trong dĩ vãng với hơn 280 cái đối hướng khác nhau trong cuộc đời đầy những thăng trầm còn lại, cũng tựa giống như bài viết "Đệ Nhị Khoái" của bạn LVMỹ đã gửi đến cho chúng ta vài ngày trước đây và tất cả cảm nghĩ và đề nghị của những bạn khác.

Cùng toàn thể Q24, mỗi người trong chúng ta đều biết rằng: một tập hợp hay một tổ chức nào đều có cái đúng cái sai, cái hay cái dở và đều vấp phải những sai lầm, khuyết điểm. Đại diện cho BTC vùng Houston & Dallas nơi đây, chúng tôi cũng nhận thức được rất nhiều sai lầm và khuyết điểm trong việc tổ chức, xin tất cả các Q24 niệm tình bỏ qua cho trong tình đoàn kết của khóa 24 chúng ta nói riêng và trong tình huynh đệ chi binh nói chung. Nhìn lại khoảng thời gian hơn 1 năm trước đây khi chúng ta sắp sửa chuẩn bị với thư mời và kêu gọi tổ chức DH họp khóa và cho đến ngày hôm nay mọi việc tổ chức cũng đã xong và chỉ còn lại trong mỗi người chúng ta những vướng vẩn ít nhiều với kẻ ở, người đi phải không các bạn? còn lại những lỗi lầm và khuyết điểm, theo tôi là những kinh nghiệm, những bài học quý báu để chúng ta rút tỉa và học hỏi để cùng nhau tránh khỏi xảy ra trong tương lai.

BTC cũng còn phải đúc kết những phần còn lại và sẽ thông báo đến toàn khóa trong những ngày sắp đến và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn toàn thể GD K24 khắp nơi, các Phu Nhân, quý thân hữu đã ủng hộ và về tham dự DH và:

" ngày vui đã qua mau".

Thân Chào,

ĐD/ BTC